

Số: 4263 /CT-TTHT

Thái Bình, ngày 07 tháng 9 năm 2020

V/v tuyên truyền về cải cách  
thủ tục hành chính thuế

Kính gửi: Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, ngành thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Từ đó, giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để giúp người nộp thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính thuế được thuận tiện, giảm bớt thời gian, tiết kiệm chi phí, Cục Thuế tổng hợp, hướng dẫn một số nội dung sau:

- Về thực hiện các TTHC: kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy ... đã đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 120 TTHC đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: <https://dichvucong.vn>. Theo đó, người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập vào 01 hệ thống để thực hiện các thủ tục hành chính thuế, trong đó có thủ tục kê khai thuế GTGT, khai quyết toán thuế TNDN, Hóa đơn...

- Cải cách về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử đem lại lợi ích đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trong việc tổng hợp doanh thu, số thuế GTGT đầu ra, hỗ trợ NNT thuận lợi hơn trong việc lập tờ khai thuế GTGT.

Cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên sử dụng các phần mềm kế toán có tích hợp các modul hỗ trợ lọc, rà soát tự động (hỗ trợ các bước công việc của kế toán khi chuẩn bị “kê khai, nộp thuế” GTGT, TNDN, như “thu thập chứng từ kế toán”, “lấy số liệu từ tờ khai kỳ trước”, “xuất số liệu từ sổ kế toán”... tự động kết chuyển số liệu vào tờ khai thuế.

- Nội dung về kê khai, nộp thuế nhiên liệu (Xăng dầu): Thuế bảo vệ môi trường (Xăng dầu) chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu,

do các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối (công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là các đơn vị đầu mối) và tổ chức khác trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu... (hiện nay tại Việt Nam chỉ có 38 doanh nghiệp) thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế Bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà Nước và gắn vào giá, không tách rời (mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường được quy định tại biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, theo từng thời điểm). Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại khác ngoài 38 đơn vị đầu mối nêu trên, theo quy định của Luật thuế Việt Nam, sẽ không phải kê khai nộp thuế nhiên liệu.

- Về các dịch vụ hỗ trợ NNT: Tổng cục Thuế đã triển khai, cung cấp dịch vụ hỗ trợ NNT giúp NNT giảm thời gian tìm kiếm tra cứu các thông tin có liên quan một cách dễ dàng, thuận tiện, cụ thể:

Năm 2017, Tổng cục Thuế đã xây dựng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (<https://thuedientu.gdt.gov.vn>), trong đó tích hợp hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử đã triển khai từ năm 2009 - 2014 thành 01 hệ thống tập trung, hỗ trợ cho NNT thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế trên cùng một hệ thống. Trên hệ thống tích hợp này, người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập vào 01 hệ thống để thực hiện khai, nộp, hoàn thuế thay vì phải đăng nhập vào từng hệ thống như trước đây.

Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ thuế điện tử cung cấp thêm dịch vụ đăng ký thuế điện tử, các dịch vụ tiện ích về tra cứu thông tin, quản lý phân quyền tài khoản trong doanh nghiệp cùng nhiều chức năng khác, trong đó:

+ Dịch vụ tra cứu hóa đơn tại địa chỉ <https://tracuuhoadon.gdt.gov.vn>: Giúp các doanh nghiệp tra cứu các thông tin về hóa đơn khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Tình trạng, thông tin phát hành, có hoặc không có giá trị sử dụng ... từ đó giúp cho doanh nghiệp giảm thời gian rà soát, kiểm tra lại hóa đơn khi thực hiện kê khai, nộp thuế.

+ Dịch vụ tra cứu thông tin đăng ký thuế của NNT.

+ Công khai thông tin văn bản: Giúp NNT giảm thời gian tìm kiếm tra cứu các thông tin, các văn bản Quy phạm, hướng dẫn về thuế:

- Tổng cục Thuế đã thực hiện cập nhật, đăng tải đầy đủ các văn bản Quy phạm Pháp luật thuế và Bộ TTHC thuế hiện hành tại địa chỉ: <https://gdt.gov.vn> và tại website Cục Thuế <https://thabinh.gdt.gov.vn>. Đồng thời công khai Bộ

TTHC thuế hiện hành và 500 câu hỏi trong lĩnh vực thuế trên địa chỉ: <https://dichvucong.vn>

- Cục Thuế Thái Bình đã cập nhật, đăng tải các văn bản trả lời người nộp thuế, Quyết định cưỡng chế nợ thuế, thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ... trên website: <https://thaibinh.gdt.gov.vn>; thực hiện gửi văn bản, chính sách thuế mới đến địa chỉ email của NNT nhằm cung cấp thông tin giúp NNT thực hiện tốt chính sách thuế và giảm thiểu rủi ro cho NNT. Đồng thời, tăng cường kết nối thông tin thông qua việc gửi tin nhắn SMS; giải đáp kịp thời vướng mắc cho NNT bằng email và qua dịch vụ thuế điện tử.

Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông tin để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo);
- Chi cục thuế huyện, khu vực;
- Các phòng VPC;
- Lưu: VT, TTHT, Web.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Hà Nhật Quang**